



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. งานวิจัยกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, Bangkokpost) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ)

- นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เผยการรวบรวมผลงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายใน สร. พบมีงานวิจัยทั้งสิ้น 60 ฉบับ โดยเป็นการศึกษาด้านการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด 31 ฉบับ ร้อยละ 55 รองลงมา เป็นการศึกษาผลกระทบต่อเชิงนโยบายและการออกแบบระบบ 14 ฉบับ ร้อยละ 23.34 การศึกษาสายพันธุ์และการปลูกที่มีประสิทธิภาพ 8 ฉบับ ร้อยละ 13.33 และน้อยที่สุดเป็นเรื่องการพัฒนาสูตรตำรับและผลิต 5 ฉบับ ร้อยละ 8.33 ทั้งนี้ เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นแนวทางของการศึกษาวิจัยต่อยอดใน 3 กลุ่มโรคหรืออาการ ได้แก่ มะเร็ง นอนไม่หลับ และปัญหาสุขภาพจิตที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการวิจัยทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, sondhitalk)

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกมธ.วิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ.... เผย จากการรวบรวมข้อมูลของสร. พบว่า ตำรับยาเข้ากัญชา และน้ำมันกัญชา สามารถช่วยดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้มาก จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการของตนเองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างจากชาติอื่น ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของปชช.ในชาติให้มากกว่า การผูกขาดผลประโยชน์กัญชาเอาไว้แต่เฉพาะกลุ่มทุนทางการแพทย์ หรือบริษัท หากมีการบริหารจัดการที่ดี กัญชาจะเป็นสมุนไพรสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการติดบุหรี่ ติดสุรา และติดยาบ้าได้ รวมถึงอาจจะขัดผลประโยชน์ของกลุ่มทุนสุราและยาเสพติดอื่น ดังนั้น หากนักวิชาการทุกภาคส่วนช่วยกันให้ข้อมูลปชช.ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง และไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ย่อมจะช่วยปชช.ให้พึ่งพาตัวเองในด้านสุขภาพได้มากขึ้นในที่สุด

2. คัดค้านกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, isranews)

- คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ถึง นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธาน กมธ.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. และ รมว.สร. ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความจำเป็นต่อการเรียกร้องให้รัฐบาลนำกัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิม โดยให้ใช้สำหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ หากยังคำนึงถึงผลประโยชน์มากกว่าผลกระทบต่อสุขภาพ จะยกระดับในการขับเคลื่อนแสดงออกถึงการคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อไป

3. ผลสำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

- ผลสำรวจซูเปอร์โพล เรื่องทัศนคติคนไทยต่อกัญชาและการใช้ ถึงกรณีความเข้าใจต่อประโยชน์กัญชา หลังปลดล็อกกัญชา พบว่า ร้อยละ 91.1 รู้ว่าปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร้อยละ 84.6 เห็นด้วยว่าต้องมีมาตรการควบคุมจัดการคนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิด โดยสร.เป็นแหล่งข้อมูลกัญชาที่เชื่อถือได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 89.4, ร้อยละ 85.2 ระบุแพทย์แผนไทย, ร้อยละ 82.7 เห็นด้วยกับนโยบายปลดล็อกกัญชา เพราะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มาถูกทาง ทำได้จริง นำประโยชน์มาใช้เป็นคุณแก่ประชาชน ร้อยละ 17.3 ไม่เห็นด้วย เพราะกังวลผลเสีย ยังไม่เห็นมาตรการควบคุมชัดเจน และยังสับสนกับข้อมูล ทั้งนี้ ร้อยละ 92.4 ระบุเป็นเกมการเมืองหวังทำลายความน่าเชื่อถือ ทำลายคะแนนนิยมต่อนโยบายกัญชา



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,125 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,562,968 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 31,031 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,501 ราย รักษาหายสะสม 4,509,596 ราย ยังรักษาอยู่ 22,341 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 568,579,567 (+129,104) ราย 6,389,451 (+119) ราย รักษาหาย 539,854,691 (+216,694) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. สร.-กทม.ประชุมทำแผนเผชิญเหตุรับมือโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน,

ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, newtv, ch7, thejournalistclub)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงหลังประชุม ศบค.สธ. ร่วมกับ กทม. ว่า ต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาเริ่มมีการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น เพราะโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ระบาด โดยผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่ กทม. สธ.จึงต้องสนับสนุน กทม. ดูแลปัญหาติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยหนัก 3 ด้าน คือ ป้องกัน วัคซีน และการรักษา ทั้งนี้ สถานการณ์เตียงอยู่ในระดับดูแลได้ แต่ถ้าสถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำแผนรับมือไว้ สำหรับการดูแลรักษาจะใช้กลไก คกก.โรคติดต่อ กทม. ส่วนเรื่องยา กทม. ขอให้ สธ. สนับสนุนให้เพียงพอปรับให้เข้าถึงยากขึ้น ให้รพ.เอกชนหรือคลินิกเข้าร่วมเข้าถึงยาด้วย ได้ตกลงกันว่ากลุ่มคนไข้สีเขียวไม่จำเป็นต้องรับยา จะให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มสีเหลืองขึ้นไป นอกนั้นให้ยาตามอาการพิจารณาตามความเหมาะสมของแพทย์

- พญ.วันทยา วัฒนารอง ปลัด กทม. ขอขอบคุณ สธ. ที่สนับสนุนยาเพื่อให้ กทม. แจกจ่ายไปยังผู้ป่วยโควิดในเกณฑ์ที่ต้องได้รับ ขณะนี้เตียง กทม. ยังเพียงพอ แต่ต้องบริหารความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ไร้รอยต่อการเชื่อมโยงส่งต่อ โดยจะใช้ศูนย์เอราวัณเป็นตัวจ่ายงาน ประสาน รพ.หลัก ใน 6 โซนของกทม. ส่วนเรื่องวัคซีนโควิดจะขยายให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข วันเสาร์ เพื่อฉีดวัคซีนและแจกยา และทำเชิงรุกฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุและติดเตียงให้ถึงบ้าน ส่วนการจัดกิจกรรมของ กทม. นั้นชี้แจงว่า กทม.ดำเนินการตามคำสั่ง ศบค. การจัดกิจกรรมทั้งหมดกลางแปลง ดนตรีในสวนจะมีมาตรการระดับหนึ่ง จากการติดตามยังไม่พบคลัสเตอร์ใหญ่จากกิจกรรมเหล่านี้ แต่หากมีความเสี่ยงก็พร้อมปรับลดหรือปิดไป นอกจากนี้ เรื่องยาโควิดที่ สธ. จัดสรรให้ กทม. ขอเพิ่มสำรองยาเป็น 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร กทม.ว่า ได้รับจดหมายเชิญจากปลัด สธ.ให้เข้าร่วมประชุม ศบค.สธ. แล้ว แต่ติดภาระกิจ ขอขอบคุณ สธ. ที่ให้เกียรติและพร้อมร่วมมือกับ สธ. ทุกด้าน ส่วนเรื่องที่ขอความร่วมมือ กทม. ลด ละ เลิกกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มใน กทม. นั้น ที่ผ่านมาไม่ได้เจอคลัสเตอร์จากการจัดกิจกรรม ทั้งดนตรีในสวน หรือเทศกาลหนังกลางแปลง แต่ส่วนใหญ่ที่พบติดเชื้อจากในครอบครัว และติดจากเด็กที่ไปโรงเรียนกลับมาติดที่บ้าน แต่จะรับคำแนะนำไว้

2. เตรียมอนุญาตคลินิกเอกชนซื้อขายโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, amarintv, thaipbs)

- ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุมอีไอซี สธ. เตรียมให้คลินิกเอกชนสามารถจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ได้ด้วย โดยมอบหมายให้นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. จัดทำแผนดำเนินการและกรอบระยะเวลาให้องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดหาเพิ่มเติม ในอนาคตอาจขยายให้ร้านขายยาสามารถจ่ายยาโมลนูพิราเวียร์ได้ด้วย แต่ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์ คือ เป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองขึ้นไป ยาโมลนูพิราเวียร์ขณะนี้ไม่มีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ ออย. แล้ว 3 บริษัท

3. แนวโน้มการระบาดและการรับมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, INN, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้กราฟผู้ป่วยอาการหนักที่เข้ารับย้อยู่ในเส้นสีเขียว สำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจแนวโน้มยังสูงอยู่แต่เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเบาลง สำหรับผู้เสียชีวิตแนวโน้มเพิ่มขึ้นต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด มีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ระยะเวลาในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเกิน 3 เดือน จึงแนะนำว่าเข็มกระตุ้นเข็มต่อไปควรห่างจากเข็มล่าสุด 3-4 เดือน เพราะยิ่งทิ้งระยะเวลานานภูมิคุ้มกันจะยิ่งลดลง อีกกลุ่มที่สำคัญ คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคไต และกลุ่มคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เนื่องจากไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 จากการฉีดวัคซีนได้ ฉะนั้น สธ. จึงมีแนวทางการจัดหาวัคซีนคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ให้กับประชาชนกลุ่มนี้ ส่วนแนวทางการป้องกันหลังเทศกาลหยุดยาว แนะนำให้ทุกคนช่วยกันถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 2U

4. สายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์


- ดร.สาธิต ปิตุระเชษ รมช.สธ. เตือนโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4/BA.5 วัคซีน mRNA เริ่มคุ้มไม่อยู่ แต่ช่วยลดอาการรุนแรงได้ แนะนำประชาชนฉีดเข็มบูสเตอร์ 1-3 ด่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่ม 608

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือน คนหนุ่มคนสาวที่สุขภาพแข็งแรง ฉีดวัคซีนมาแล้ว เมื่อติดเชื้อ BA.4/ BA.5 อาจมีอาการน้อย อย่างนี้นอนใจคิดว่าแค่เป็นหวัด ควรตรวจ ATK สำหรับบริษัทห้างร้านหากมีคนติดโควิด 19 ถ้าอาการน้อยให้แยกกักตัวที่บ้านตามคำแนะนำแพทย์ 7 วัน ย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยยังสำคัญ

5. รายงานเสียชีวิตตามบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, mcot,

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>soudhitalk, ch7, hfocust)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุ กรณีมีรายงานผู้เสียชีวิตตามบ้าน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ กทม. ซึ่งต้องยอมรับว่า กทม. ไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย แตกต่างจาก รพ. ในสังกัด สธ. สามารถส่งการเรื่องการส่งต่อได้ จึงมีความจำเป็นที่ สธ. จะต้องหารือกับ กทม. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดระบบ - นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึง กรณีรายงานเสียชีวิตตามบ้านมีรายงานเข้ามาเรื่อย ๆ มีทั้งที่ตรวจเจอโควิดอยู่ก่อน หรือมาตรวจเจอว่ามีโควิดร่วมด้วยในภายหลัง แต่สาเหตุที่เสียชีวิตคือจากโรคที่เป็นอยู่ก่อน ไม่ใช่เสียชีวิตจากโควิด ส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากโควิดจริง ๆ มีเล็กน้อย แนะนำครอบครัวที่ต้องดูแลให้สวมหน้ากากอนามัย และฉีดวัคซีน หลังจากนั้นเฝ้าระวังตัวเอง 7 วัน <p>6. แนวทางใช้ยา LAAB</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ สธ. จะได้รับมอบยาล็อตแรก 25 ก.ค. จำนวน 7 พันโดส และจะเร่งกระจายยาโดยเร็วที่สุด และทยอยรับมอบส่วนที่เหลืออีก 250,500 โดส ให้ครบภายในปี 2565 ส่วนการใช้ยาจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) เป็นแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะใช้ในกลุ่มอายุ 12 - 40 ปี และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางถึงรุนแรง เนื่องมาจากการรักษาทางการแพทย์หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 	
<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. เห็นชอบโครงการจัดหาการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 วงเงิน 3,995 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 65 แบ่งเป็นสำหรับซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์, โมลนูพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์ <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดซัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mathematic Modeling สำหรับโรคติดต่อ ม.มหิดล แถลงว่า มีงานวิจัยประเมินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน 185 ประเทศ ช่วงเวลา 1 ปี พบช่วยรักษาชีวิตคนทั่วโลกได้ประมาณ 20 ล้านคน ส่วนเฉพาะในไทยตั้งแต่ 28 ก.พ.-8 ธ.ค. 64 พบช่วยรักษาชีวิตคนไทย 382,600 คน ต่อมาพบสายพันธุ์โอมิครอนอีก จึงนำแบบจำลองนี้มาศึกษาต่อตั้งแต่ 8 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา พบว่าวัคซีนช่วยรักษาชีวิตคนไทยอีกประมาณ 107,400 คน รวมถึงตั้งแต่ 28 ก.พ.64-3ก.ค.65 ช่วยรักษาชีวิต 490,000 คน <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <ul style="list-style-type: none"> - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ย้ำอย่าประมาทโควิด 19 และ Long COVID ยังไม่มีวิธีรักษาจำเพาะเจาะจง การฉีดวัคซีนช่วยลดโอกาสเกิด Long COVID ได้ราว 15% แนะนำผู้ติดเชื้อโอมิครอน BA.5 ควรแยกตัวจากคนอื่นอย่างน้อย 10 วัน - นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ชื่นชมกลุ่มคนที่ยังไม่เคยติดโควิดเป็นกลุ่มคนไม่ธรรมดา ยืนยัน BA.5 กระจายเร็ว ติดง่าย ขอให้ทุกคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป รีบไปรับวัคซีนและเข็มกระตุ้น เพราะเชื้อไวรัสโควิดมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา ทำให้เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กท.ธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการคาดการณ์ว่าจากนี้ไปความต้องการใช้ยารักษาโควิดใน กทม. อยู่ที่ราววันละ 1 แสนเม็ด คาดต้องได้รับยาราว 2,000 รายต่อวัน จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มการสำรองยาให้ กทม. จาก 7 วันเป็น 10 วัน ปรับยาฟาวิพิราเวียร์ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 18 ปี และให้ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นยาหลักมากขึ้น ตามข้อบ่งชี้และแนวทางกรมการแพทย์ รวมถึงจะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องการรักษาเป็นการเฉพาะ ใช้กลไกของศูนย์เฝ้าระวังเป็นผู้ประสานเดียวกับ รพ.หลักใน 6 โซน หากอัตราครองเตียงเหลือองแดงถึง 80% ต่อเนื่อง 2-3 วันและมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะต้องมีการขยายเตียง หลังจากนั้น ต้องจับตาดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ แม้สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง และยังไม่เห็นคลัสเตอร์จากการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนและกรุงเทพฯ กลางแปลงแต่จำเป็นต้องระวัง และเร่งการฉีดบูสเตอร์โดสให้ประชาชน พร้อมทั้งตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 เชิงรุกมากขึ้น 	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ. MOU สภาอากาศไทย เร่งแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN, NBT, ejan, Hfocus, acnews, thailandplus, thaigov)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการส่งเสริม ผลิต และการบริหารจัดการโลหิต” ระหว่าง สธ. กับ สภาอากาศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นพ.เกียรติภูมิ ปลัด สธ. และ นายฤทธิชัย บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย เป็นผู้ลงนาม 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เกียรติภูมิ ปลัด สธ.กล่าวว่า โลหิตเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง จนเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ จำนวนโลหิตบริจาคไม่พอเพียงต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย สธ. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิต ในการส่งเสริม รมรงค์ และบูรณาการการบริหารจัดการโลหิต ด้วยการขยายกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่บุคลากร สธ. เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต จากบุคลากรสังกัด สธ. ภายใต้ “โครงการส่งเสริม รมรงค์และการบริหารจัดการโลหิตระหว่าง สธ. กับ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”</p>	
<p>แพทย์เตือนอุดฟันด้วย “ผงพิเศษ” อันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, thailandplus, amarintv, sanook, ejan thebangkokinsight, mcot, newtv)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ กรณีมีการนำผงพิเศษอุดฟัน ซึ่งเป็นการใช้ยาผิดวิธีและอันตรายอย่างยิ่ง เพราะยาชนิดนี้เป็นยาสำหรับการฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังภายนอก ร่างกาย ไม่ควรนำมาใช้กับช่องปาก ซึ่งผงพิเศษมีส่วนผสมของยาซัลฟาไมด์ ซึ่งต้องระงับการใช้ ในผู้ที่แพ้ยาในกลุ่มนี้ ผลข้างเคียงมีตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปถึงระดับที่รุนแรง เกิดผื่นแพ้ยาหรือแพ้แบบสตีเวนส์จอห์นสัน ซินโดรม อาจเกิดแผลพุพองที่ผิวหนัง ผิวลอก หรือมีของเหลวไหลออกมาจากผิวหนังชั้นนอก หรือเกิดอาการแพ้ร่วมกับอาการแทรกซ้อนในระบบอื่น ๆ ดังนั้น การอุดฟันควรได้รับการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ควรหมั่นดูแลสุขภาพช่องปาก ควรลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมถึงรับประทานเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thejournalistclub, bluechiphai, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูฝน มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้เกิดน้ำขังค้ำในภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงขอเน้นย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค ป้องกันป่วยโรคไข้เลือดออก</p>	-
<p>เร่งพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนเมือง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, Chiangmainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับ IHPP เร่งพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนาเมือง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ สุขอนามัย และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน โดยให้ความสำคัญต่อปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน</p>	-